
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (DLD Co-ordinator:DLD-C)  
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 

ครั้งที ่3 / 2566 รอบการประเมินที่ 2 
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จงัหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
*************************************** 

ผู้มาประชุม  
 1. นายสุทศัน์ นิยมไทย  ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต   (ประธาน)  
 2. สพ.ญ.วันดี คงแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
 3. นายโกศล สมมะลวน  ผู้อำนวยการศูนยว์ิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี   
 4. นายชาญยุทธ กาพล   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

          สุราษฎร์ธาน ี
 5. นายอนุรักษ์ ม่วงทิม  หวัหน้าด่านกักกันจังหวัดภูเก็ต  
 6. นายวงศพัทธ์ จนัไชยยศ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 7. นายสุเพียบ ศรีรัตนประพันธ์  ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต 
 8. นายกฤษฎ์ แก้วบุดดา  ปศุสัตว์อำเภอถลาง 
 9. นางสาวศิริวรรณ ไกรเทพ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
 10. นางสาวเพ็ญศรี  สันตะวา    แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ 
 11. นางสาวขวัญชนินทร์ สุวรรณมณี   แทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 12. นายจิรายุ นิรันดร์วโิรจน ์   หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  (คณะกรรมการและเลขานุการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวนาถลัดดา สันดำ  พนักงานพิมพ์ ส 4 
 2. นางสาวสุชาดา หมื่นโพธิ ์  นักวิชาการสัตวบาล 
 3. นางสาวสนธยา สงสิงห์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 4. นางสาวกรณุา ทองเพ็ง   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 5. นายไพรสน เรืองดำ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 6. นายธีระติ ยกย่อง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 7. นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วช่วย  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
 9. นางสาวปิตมิา เทพบุตร  ด่านกักกันจังหวัดภูเก็ต 

เริ่มการประชุม 09.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน    1. กรมปศุสัตว์ โดย กองการเจ้าหน้าที่  ได้กำหนด ให้มีการขับเคลื่อน

นโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่ใน 2 กรณี คือกรณีที่ 1 การประชุมประจำเดือน 
และ กรณีที่ 2 การประชุมกรณีพิเศษ เพ่ือแจ้งมติที่ประชุมให้ทุกหน่วยงานใน
จังหวัดทราบอย่างเป็นทางการ และนำเสนอมติที่ประชุมในรูปแบบรายงาน
ประจำเดือน ให้กรมปศุสัตว์ทราบหรือหาข้อพิจารณาในการสนับสนุนในกรณีการ



2 

นำแนวทางการดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์หรือแนวทางการแก้ไขเมื่อมี
ภาวะวิกฤต เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพ้ืนที่ และประสานหน่วยงาน
ต่างๆภายในจังหวัด เพ่ือให้ภารกิจตามที่ประชุมมีมติบรรลุผลสำเร็จรวมไปถึงการ
ขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์เชิงพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
ประธาน   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 รอบการประเมินที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 

กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มี
ทั้งสิ้นจำนวน 4 หน้าสามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซด์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
https://pvlo-hkt.dld.go.th/webnew/images/DLD-C/2DLD-
C2566/report_2186.pdf 

มติทีป่ระชุม    รับรองรายงานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  การขับเคลื่อนงานขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖ (DLD Co-ordinator:DLD-C) ขอเชิญตัวแทนจากหน่วยงาน 
  3.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน 
ประธาน  ขอเชิญตัวแทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ผอ.วันดี ) เมื่อ 2 เดือนก่อนมีเคสของเบต้าที่ต รวจพบในวัว 

หลังจากที่ส่งตรวจวิธีสกรีนนิ่ง เป็นบวก จึงได้ส่งไปตรวจที ศพส. ได้ผลเป็นลบ 
เนื่องจาก อาจจะเจอรอผลตรวจยืนยันก่อนดำเนินการใดๆ เพ่ือจะได้ยืนยันความ
ถูกต้อง และยุติธรรมต่อผู้ประกอบการด้วย 

    ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ไม่ได้รับ แอ
ติเจน DSS ของจังหวัดต่างๆ ทราบจาก สคบ.ว่า แอติเจน จะมาแล้ว จะส่งมา
ภายในอาทิตย์นี้เนื่องจากจัดซื้อเสร็จแล้ว ทางระบาดน่าจะแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบ
ว่าสามารถวางแผนส่งตัวอย่างมาได้ 

ประธาน  ทางกลุม่พัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณสินค้าปศุสัตว์ จะเป็นกลุ่มทีป่ระ
สายงาน กับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน เป็นประจำหาก
ต้องขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 
ประธาน  ขอเชิญตัวแทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี   ได้ดำเนินการขยายพ้ืนที่ ในการกปลูกพืชอาหารสัตว์ 

50,000 ไร่ เพ่ือลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ จังหวัดภูเก็ตมีเกษตรลงทะเบียน 1 ราย 
ได้นำหญ้าหญ้าลูซี่ 8 กิโลกรัม เมล็ดหญ้าคาวาเคด 6 กิโลกรัม เหลือแพงโกล่าอีก 
400 กิโลกรัม เนื่องจากอยู่ระหว่างการเพาะปลูกเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร โดย
ได้รับอนุมัติแล้ว เหลือเพียงเตรียมท่อนพันธุ์ให้เกษตรกร 

ประธาน ต้องขอขอบคุณทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีสำหรับเมล็ดพันธุ์
หญ้า 






